



๒๐๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
(สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์)
(ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ (สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ภาษาอังกฤษ (กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่น) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าวพร้อมกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขัน

ให้ผู้สมัครสอบเข้าทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

๑. การสอบแข่งขัน จะดำเนินการสอบแข่งขันโดยการทดสอบความรู้ความสามารถตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ข้อ ๗ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ **สุภาพสตรี** ต้องสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น **สุภาพบุรุษ** ต้องสวมกางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ

๒.๓) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีหมายเลขประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงว่าเป็นคนเดียวกันกับผู้เข้าสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงพร้อมกับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ

๒.๔) ผู้เข้ารับการสอบจะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้เข้ารับการสอบ เข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที หากผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๕) ต้องนั่งสอบตามที่นั่ง ห้องสอบ และสถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนด หากผู้เข้าสอบนั่งสอบผิดที่ ผิดห้อง หรือผิดสถานที่ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

๒.๖) อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบ ได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีหมายเลขประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเพื่อใช้แสดงว่าเป็นคนเดียวกันกับผู้เข้าสอบ ดินสอ ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และกระเป๋าเงินเท่านั้น

๒.๗) ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ ความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด หากนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต และหากเกิดสูญหาย จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

๒.๘) ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต

๒.๙) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมการสอบ โดยเคร่งครัด

๒.๑๐) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบท่านอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๒.๑๑) เมื่อหมดเวลา กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ สั่งให้หยุดจะต้องหยุด สอบทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบได้อนุญาตแล้ว

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ หรือให้ยุติการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ อาจพิจารณา ส่งงดการตรวจให้คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.aru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรองทิพย์ เนียมถนอม)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ฉบับลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

(สาขาวิชาศิลปศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์)

(ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

สังกัด คณะครุศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

วัน เวลาสอบ	วิธีการสอบ	สาขาวิชา / เลขประจำตัวสอบ / ชื่อ - นามสกุล	สถานที่สอบ
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ด้วยวิธีการ ดังนี้ - สอบข้อเขียน (๔๐ คะแนน) - สอบปฏิบัติ (สอบสอน) (๖๐ คะแนน) <u>สิ่งที่มีผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเตรียมมาด้วย</u> มีดังนี้ ๑. สื่อการสอน PPT ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชา “องค์ประกอบศิลป์” สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเลือกเนื้อหาเพียง ๑ หัวข้อ จากหัวข้อดังนี้ ๑) ทศนธาตุ ๒) หลักการทางศิลปะ ๓) ทฤษฎีสี พร้อมทั้งแสดงวิธีการสอนโดยใช้เวลา ๓๐ -๔๐ นาที	สาขาวิชาศิลปศึกษา (ปริญญาโท) ๖๖๗๐๓๘๐๐๑ นายทชา ยาวิละภาค ๖๖๗๐๓๘๐๐๒ นางสาวณัฐณิชา มณีพิฤกษ์	ห้องประชุมอยุธยา - โปรตุเกส ชั้น ๒ อาคารศรีอยุธยา

วัน เวลา	วิธีการ	สาขาวิชา / เลขประจำตัวสอบ / ชื่อ - นามสกุล	สถานที่
<p>วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป</p>	<p>๒.คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) จำนวน ๑ เครื่อง หรือไฟล์สื่อการสอนที่ตนเองได้เตรียมไว้</p> <p><u>ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง</u> ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)</p>	<p>สาขาวิชาศิลปศึกษา (ปริญญาโท)</p> <p>๖๖๗๐๓๘๐๐๑ นายทชา ยาวิละภาศ ๖๖๗๐๓๘๐๐๒ นางสาวณัฐนิชา มณีพฤษ์</p>	<p>ห้องประชุมอยุธยา - โปตุเกส ชั้น ๒ อาคารศรีอยุธยา</p>